



ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดนครสวรรค์  
เรื่อง การนำหมายเลขทะเบียนซึ่งเป็นที่ต้องการหรือเป็นที่นิยมของประชาชน  
สำหรับรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล (รย.๓) ในเขตจังหวัดนครสวรรค์ที่ค้างชำระราคาออกประมูลใหม่  
หมวดอักษร ผธ

ตามที่สำนักงานขนส่งจังหวัดนครสวรรค์ได้นำหมายเลขทะเบียนซึ่งเป็นที่ต้องการหรือเป็นที่นิยมของประชาชนสำหรับรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล (รย.๓) หมวดอักษร ผธ ออกประมูลเป็นการทั่วไปผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ต เมื่อวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๗ นั้น

ปรากฏว่า หมายเลขทะเบียนรถหมวดอักษร ผธ ที่นำออกประมูลเป็นการทั่วไปนั้น มีผู้ชนะการประมูลรายเดิมไม่มาชำระราคาค่าประมูลหมายเลขทะเบียนให้ครบถ้วนภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ระยะเวลา และเงื่อนไขการประมูลหมายเลขทะเบียนรถซึ่งเป็นที่ต้องการหรือเป็นที่นิยมของประชาชนสำหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกินเจ็ดคนแต่ไม่เกินสิบสองคนและรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๗ ดังนั้น เพื่อให้การจัดเก็บเงินค่าประมูลหมายเลขทะเบียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ยอดค้างชำระลดลง และดำเนินการให้เป็นไปตามประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ระยะเวลา และเงื่อนไขการประมูลหมายเลขทะเบียน ซึ่งเป็นที่ต้องการหรือเป็นที่นิยมของประชาชนที่นำออกประมูลใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗ สำนักงานขนส่งจังหวัดนครสวรรค์จึงออกประกาศเรื่อง การนำหมายเลขทะเบียนซึ่งเป็นที่ต้องการหรือเป็นที่นิยมของประชาชนสำหรับรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล (รย.๓) ในเขตจังหวัดนครสวรรค์ที่ค้างชำระราคาออกประมูลใหม่ หมวดอักษร ผธ ไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ให้นำหมายเลขทะเบียนที่ค้างชำระดังกล่าวออกประมูลใหม่ทางอินเทอร์เน็ต (<http://extra.tabienrod.com>) ตั้งแต่วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ และปิดการประมูลในวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป โดยมีหมายเลขตามบัญชีหมายเลขท้ายประกาศนี้ ทั้งนี้ สำนักงานขนส่งจังหวัดนครสวรรค์ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการนำหมายเลขทะเบียนดังกล่าวออกประมูลใหม่ หากหลังจากออกประกาศนี้ ผู้ชนะการประมูลเดิมได้ชำระราคาเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กรมการขนส่งทางบก กำหนดแล้ว

ข้อ ๒ ในกรณีมีเหตุขัดข้องที่เกิดจากระบบการนำหมายเลขทะเบียนออกประมูลใหม่ทางอินเทอร์เน็ต ทำให้การประมูลหมายเลขทะเบียนไม่สามารถสิ้นสุดลงตามที่กำหนดได้ ให้ดำเนินการดังต่อไปนี้

(๑) กรณีมีเหตุขัดข้องเกิดขึ้นก่อนเวลาสิ้นสุดการประมูล และไม่สามารถแก้ไขได้ก่อนเวลาสิ้นสุดการประมูลดังกล่าว ให้ถือว่ายกเลิกการประมูลในวันนั้น และสำนักงานขนส่งจังหวัดนครสวรรค์จะทำการนำหมายเลขออกประมูลใหม่

(๒) กรณีมีเหตุขัดข้องเกิดขึ้นในระหว่างสิ้นสุดการประมูลหมายเลขบางหมายเลข ให้ถือว่ายกเลิกการประมูลตั้งแต่หมายเลขที่การประมูลยังไม่สิ้นสุดเป็นต้นไปและสำนักงานขนส่งจังหวัดนครสวรรค์จะทำการนำหมายเลขดังกล่าวออกประมูลใหม่

(๓) หากคณะกรรมการประมูลให้นำเงินหลักประกันที่วางไว้ ชำระราคาค่าหมายเลขทะเบียนรถทั้งหมด หากหลักประกันที่วางไว้น้อยกว่าร้อยละ ๑๐ ของราคาค่าหมายเลขทะเบียนที่ประมูลได้ ให้ชำระเพิ่มเติมให้ครบภายใน ๗ วันนับแต่วันที่ประมูลได้

(๔) ผู้ชนะการประมูลต้องชำระราคาค่าหมายเลขทะเบียนที่เหลือให้ครบภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ผู้ประมูลหมายเลขทะเบียนรถ

(๕) ผู้ชนะการประมูลต้องชำระราคาประมูลครบถ้วน จึงจะมีสิทธิในหมายเลขทะเบียนรถเลขสวยโดยสมบูรณ์

ทั้งนี้ การดำเนินการประมูลหมายเลขทะเบียนรถที่ค้างชำระราคาดังกล่าวให้ถือปฏิบัติตามประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ระยะเวลา และเงื่อนไขการประมูลหมายเลขทะเบียน ซึ่งเป็นที่ต้องการหรือเป็นที่นิยมของประชาชนที่นำออกประมูลใหม่ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๗ ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ระยะเวลา และเงื่อนไขการประมูลหมายเลขทะเบียน ซึ่งเป็นที่ต้องการหรือเป็นที่นิยมของประชาชนที่นำออกประมูลใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗ ประกาศ ณ วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ดังนั้นหากผู้ชนะการประมูลรายเดิมประสงค์จะได้สิทธิในหมายเลขทะเบียนรถให้ชำระค่าหมายเลขทะเบียนรถให้ครบถ้วน ภายในวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ และสำนักงานขนส่งจังหวัดนครสวรรค์ ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกการนำหมายเลขทะเบียนรถที่ผู้ชนะการประมูลรายเดิม ได้ชำระราคาเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กรมการขนส่งทางบก กำหนด

ในกรณีมีการยกเลิกการประมูลตามวรรคหนึ่ง สำนักงานขนส่งจังหวัดนครสวรรค์จะสรุปผลการยกเลิกการประมูลให้ทราบทางระบบการนำหมายเลขทะเบียนออกประมูลใหม่ทางอินเทอร์เน็ต (<http://extra.tabienrod.com>) ทั้งนี้ที่ระบบดังกล่าวสามารถใช้งานได้ตามปกติ

สำหรับผู้สนใจเข้าร่วมประมูลสามารถลงทะเบียนและทำการประมูลตามวันและเวลาที่กำหนด ต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(นางรัชดาพร ไชยอิน)  
ขนส่งจังหวัดนครสวรรค์

หมายเลขทะเบียนรถซึ่งเป็นที่ต้องการหรือเป็นที่นิยมของประชาชน  
สำหรับรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล (รย.๓) ในเขตจังหวัดนครสวรรค์ ที่จะนำออกประมูลใหม่  
หมวดอักษร ผธ

เปิดระบบวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ ปิดระบบวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๔.๐๐ น. เป็นต้นไป

กลุ่ม	หมายเลข	ราคาเริ่มต้น	หลักประกัน/ หนึ่งหมายเลข	เพิ่มราคา ครั้งละ
หมวดอักษร กอ จำนวน ๑ หมายเลข				
๓	ผธ 789	๑๑,๒๐๐.-	๑,๕๐๐.-	๑๐๐.- หรือมากกว่า

**หมายเหตุ** ประมูลทางอินเทอร์เน็ต ผ่านทาง <http://extra.tabienrod.com> โดยสามารถลงทะเบียนและเสนอราคาผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ ปิดระบบวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป